



เอกสารแสดงข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

ชื่อผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำระยะสั้น	
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
ชื่อผลิตภัณฑ์	เงินฝากประจำระยะสั้น
ประเภทผลิตภัณฑ์	เงินฝากประจำระยะสั้น (CD3001) ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	1. บุคคลทั่วไป ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (ท.ร.14) 2. นิติบุคคล 3. ส่วนราชการ หมายเหตุ : กรณี บุคคลต่างชาติดที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย สามารถเปิดบัญชีฝากประจำ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปได้
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด	จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
ระยะเวลาการฝาก	3 เดือน , 6 เดือน , 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย	- ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการรับฝาก - ผู้ฝากเงินเสียภาษีตามประเภทลูกค้า ด้วยอัตราตามประกาศกรมสรรพากรกำหนด
เงื่อนไขหลัก	1. การรับฝากเงิน สามารถฝากได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ระบบจะสร้างบัญชีย่อย (Sub Account) สำหรับรายการฝากแต่ละครั้งให้ใหม่ โดยผู้ฝากสามารถเลือกระยะเวลาฝาก (Term) ได้ตามความประสงค์ (3 เดือน , 6 เดือน , 12 เดือน) 2. การถอนเงินฝากประจำ สามารถถอนได้ครั้งละขั้นต่ำ 1,000 บาท และจำนวนเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท 3. การถอนเงินปิดบัญชีก่อนกำหนด 3.1 การถอนเงินฝากที่มีระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก 3.2 การถอนเงินฝากซึ่งฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากจริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก และภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามที่กรมสรรพากรกำหนด 4. การปิดบัญชีเงินฝากประจำ ต้องทำที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
การต่ออายุบัญชีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก	ระบบต่ออายุเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการรับฝากบัญชีย่อย (Sub Account) ตามระยะเวลาฝากเดิมโดยอัตโนมัติ
ค่าธรรมเนียมบัญชี	ไม่มี
ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ	1. สาขาของ ธ.ก.ส. 2. ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน 3. ศูนย์บริการลูกค้า 1593 บริการ ในวันและเวลาทำการ 4. www.baac.or.th
ข้อควรระวัง	- ค่าธรรมเนียมในการทำรายการต่างสาขา เป็นไปตามประกาศอัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมของธนาคาร - การถอนเงินฝากที่มีระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก - การถอนเงินฝากซึ่งฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากจริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก และภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามที่กรมสรรพากรกำหนด

เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (www.baac.or.th)